



## Training & Seminar

:: จริยธรรมนักรการเมือง ::

**รายละเอียด** โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง " จริยธรรมนักรการเมือง " ณ ห้องจัด เศรษฐบุตร (แอลที 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 เวลา 8.45 - 12.15 น.

### กำหนดการ

8.45 - 9.00	ลงทะเบียน
9.00 - 9.15	ฉายวิดีโอทัศน์ประวัติศาสตราจารย์จิติติ ดิงคักทีย์ ประธานกองทศศาสตราจารย์จิติติ ดิงคักทีย์
	กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิศ ณ นคร
9.15 - 12.15	การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง " จริยธรรมนักรการเมือง "
	วิทยากร
	1. พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร
	2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
	3. อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ
	4. คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
	ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรงกิต

**สาระสำคัญ** โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง " จริยธรรมนักรการเมือง " มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

### คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

กล่าวว่า จริยธรรมของนักรการเมืองที่แท้จริงมีการ บัญญัติเรื่องจริยธรรมไว้แต่ไม่มีบทบังคับ ไม่ทำก็ไม่มีความผิด นักรการเมืองก็ไม่ปฏิบัติตามหรือ หลีกเลี่ยง ทั้งที่นักรการเมืองถือเป็นตัวแทนของประชาชนถ้ามีทั้งจริยธรรมและถือศีลห้าเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ ได้ก็จะดีซึ่งนักรการเมืองต้องมีมากกว่าคนธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก ดังนั้นต้องให้ประชาชนมีความรู้ที่จะดูแลตนเองและรู้เท่าทันนักรการเมือง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้ท่วมทำให้ไม่มีเวลามาสอนใจรัฐธรรมนูญแต่ประชาชนก็คาดหวังว่านักรการเมืองน่าจะเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาให้ได้ ในตอนท้ายได้กล่าวถึงการจะดูว่านักรการเมืองนั้นเป็นคนดีหรือไม่ก็ต้องไปประวัติครอบครัวของนักรการเมืองนั้น เพราะเด็กถ้าเกิดมาในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูดี มีการกล่อมเกล่าในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กก็จะซึมซับเอามาเมื่อเติบโตกลายเป็นนักรการเมืองโอกาสที่จะทำไม่ดีจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งในสังคมปัจจุบันมักคิดว่าแน่เขาจะโกงแต่เขาทำงานก็พอแล้ว ทำให้องค์กรเห็นว่าสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมองเห็นเรื่องการโกงการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ถ้านักรการเมืองทำอย่างนี้ทุกคนประเทศชาติก็จะแย่

### พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร

กล่าวว่า จริยธรรมที่นักรการเมืองต้องมีนอกจากถือศีลห้าและความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ยังต้องมีสิ่งสำคัญอีก 2 ประการ คือ 1. ปิยาวาจ คือ ต้องไม่มีเฉพาะเวลาที่ใช้นาฬิกา และต้องรู้จักพูดอย่างไร ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย 2. สมานัตตา คือ ทำตนเองให้เสมอ คือ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องรู้จักใจหาใจเรา ทำให้เสมอผู้อื่น อย่าลืมนิวตวเองมาจากคณะเสียงชาวบ้าน ซึ่งสมัยนี้มีนักรการเมืองเป็นคางคกขึ้นวอหลายคน

### นายเดชอุดม ไกรฤทธิ

กล่าวว่า รู้สึกอับอายมากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีหมวดจริยธรรมนักรการเมือง ที่ต้องใส่เรื่องนี้ลงไปเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีคนปฏิบัติตาม เอาแต่ทุจริตกันตลอดตั้งแต่ นักรการเมืองระดับชาติ ไปจนถึงนักรการเมืองระดับท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะทำอย่างไร ที่สำคัญรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญจำเป็น ไม่มีเวลามากนักแต่ต้องทำให้เสร็จจึงหาวิธีแก้ไขจริยธรรมนักรการเมือง ไม่ได้นอกจากจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ บ้านเมืองเรามีระบบกฎหมายที่ตั้งระบบคุณธรรมไม่ทำให้คนคิดถูก รัฐธรรมนูญเดิมก็มีหมวดคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือระดับภูมิภาคก็ไม่มีใครทำจึงต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ต่อไปจะมีคณะกรรมการจริยธรรมฟ้องเอาผิดกับนักรการเมืองที่ไร้จริยธรรมอย่างรุนแรงถือเป็นความชั่วร้าย ถ้าเป็นสมัยโบราณการโกงบ้านโกงเมืองต้องถูกประหาร 7 ชั่วโมงเพราะถือว่าเชื่อไม่ได้

### นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

กล่าวว่าปัญหาในบ้านเมืองขณะนี้จะดูแต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักรการเมืองลอย ๆ ไม่ได้เพราะมีความซับซ้อนมาก ถ้าวัดปัญหานักรการเมืองโดยไม่ดูสังคมประมวลจริยธรรมจะออกมาในรัฐธรรมนูญก็ไม่น่าจะเกิดผลดี เช่น กรณี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีชกหุ้นครั้งแรก ขณะนั้นกระแสสังคมต้องการให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบตามมาสังคมไทยอยู่ในภาวะที่สร้างกฎข้อ ๆ กัน ระบบตรวจสอบที่จะใส่ในรัฐธรรมนูญใหม่จะซ้อนกฎไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งอาจจะตั้งคำถามว่า ทำไปเพื่ออะไรเพราะกลายเป็นต้นเหตุที่ต้องเสียไปกับการตรวจสอบมากกว่าคนคอร์รัปชั่นเสียอีก รัฐธรรมนูญปี 2540 สร้างกลไกตรวจสอบครบถ้วนแล้ว แต่หลายฝ่ายยังพยายามเลี่ยง ขณะนี้มีความคิดจะตั้งอัยการอิสระเพื่อดูแลปัญหาพิเศษที่กลไกในระบบไม่สามารถจัดการได้ แต่งตั้งกรรมการเดิมยังไม่ปฏิรูปให้เป็นอิสระ โปร่งใส ชัดเจน เช่น ยังมีอัยการบางคนเป็นบรอดในรัฐวิสาหกิจ

### การนำผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักรการเมืองจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ
2. นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องจริยธรรมของนักรการเมือง
3. นำมาจัดเก็บเป็นข้อมูลของกลุ่มงานใช้ในการจัดทำเอกสารทางวิชาการเป็นข้อมูลประกอบการบรรยายเพื่อให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา

**เอกสารประกอบ**

**ผู้เข้าร่วม** นางสาวดวงรัตน์ เล่าห์ตงพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1



สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์